



ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๔๔ วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อจะประทับเครื่องบินที่กองทัพอากาศจัดถวาย เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่วัดถ้ำเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง



อ่านข่าวประจำวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่.....

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ



สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถวายอุโบสถและเจดีย์แก่คณะสงฆ์ ที่วัดถ้ำเขาน้อย ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นาวาอากาศเอก อนิรุทธิ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๕ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมรับเสด็จ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษา การฝึก และอนุศาสนาจารย์ กองบิน ๕๖



พลอากาศตรี น้อย ภาคเพิ่ม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษา การฝึก และอนุศาสนาจารย์ กองบิน ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบุญ ณ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สถานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”



พลอากาศตรี รองศาสตราจารย์ สมโภชน์ ผิวเหลือง รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทราชภัฏวชิราวุธ (สายงานการศึกษา) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและนักเรียนนายเรืออากาศที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการนี้ พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทหารอากาศ ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องนักศวิน สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ

เสนาธิการกรมขนส่งทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง กองบิน ๑



นาวาอากาศเอก ชีรพล สนแจ้ง เสนาธิการกรมขนส่งทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

รองเจ้ากรมพลธิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยการพลธิการ กองบิน ๔๖



นาวาอากาศเอก ศรสิต กิรติพล รองเจ้ากรมพลธิการทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยการพลธิการ กองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

รองเสนาธิการกรมปฏิบัติการพิเศษ ตรวจเยี่ยมหมวดสุนัขทหาร กองบิน ๕



นาวาอากาศโท ไพศาล บุษบรรณ รองเสนาธิการกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปของ หมวดสุนัขทหาร กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศโท วงศ์ปกรณ์ วงศ์สุนทรกุล ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุจริตรธรรม กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๒

เยี่ยมชมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑



นาวาอากาศเอก เสฎฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๒ จำนวน ๗๓ คน เดินทางมาเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

กองบิน ๕ เปิดการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร ภาคสนาม ในส่วนของกองทัพอากาศ



นาวาอากาศเอก อนิรุทธิ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร ภาคสนาม ในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารดุสิตดา กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กองบิน ๗ เปิดโครงการอบรมการใช้งาน และบำรุงรักษา Smokewinder



นาวาอากาศเอก ณีภูธรูธ ดวงสูงเนิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการใช้งาน และบำรุงรักษา Smokewinder เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งาน และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ แผนกสรรพยากร กองเทคนิค กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองบิน ๔๖ เปิดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67)



นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) และเครื่องยนต์ PT6 A - 67 R ให้แก่ข้าราชการ ผูกบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมผูกบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

ขอเชิญชวนเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัวกองทัพอากาศ แต่งชุดไทยย้อนยุคเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ - ๒๑๐๐ ยกเว้นวันศุกร์และ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ - ๒๒๐๐ ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู โดยมีรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ-ส่ง ทุกวัน วันละ ๑ เที่ยว สามารถขึ้นรถได้ที่ หอประชุมกองทัพอากาศ อาคารทองใหญ่ (จำนวน ๒ คัน) และที่สโมสรทุ่งสีกัน (หลังคาแดง) (จำนวน ๑ คัน) โดยรถจะออกเวลา ๑๖๓๐ และจะรับกลับ ในเวลา ๒๐๓๐ (วันธรรมดา) และ ๒๑๓๐ (วันศุกร์ และวันเสาร์) สำรองที่นั่งได้ที่ จำอากาศโทหญิง สุวรรณ จันทรา โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๕๕ ภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงอบอวลไปด้วยบรรยากาศย้อนยุค ให้ชมอย่างมากมาย อาทิเช่น การแสดงดนตรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านของทั่วทุกภูมิภาคของไทย เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในอดีต, บริการสตูดิโอถ่ายภาพย้อนยุค ร่วมกับศิลปินดารานักร้อง และร่วมจับสลากจากต้นกัลปพฤกษ์ ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ที่มาออกร้าน (ย้อนยุค) รวมทั้งชิมร้านอาหารอีกมากมาย ภายในบริเวณงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” การแต่งกายชุดไทยย้อนยุค หรือชุดสุภาพ (งดเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)

ข่าวบริการ

- คณะอนุกรรมการอาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.(บ่อฝ้าย) ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ ในครอบครัว Borfai Family Rally ครั้งที่ ๑ (ดอนเมือง - บ่อฝ้าย) ซึ่งถ้วยรางวัลของ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ **รับจำนวนจำกัด ๗๐ ทีมเท่านั้น** ค่าสมัครทีมละ ๑,๙๐๐ บาท พร้อมทั้งที่พัก ของที่ระลึก งานเลี้ยงสังสรรค์ และอาหาร ๒ มื้อ สอบถามรายละเอียดได้ที่ www.huahinborfairtaf.com หรือ โทร.๐๘ ๑๙๘๖ ๔๘๕๓

- กรมขนส่งทหารอากาศ จะทำการทดลองให้บริการรถรับ - ส่งข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการสังกัดกองทัพอากาศ ใช้เส้นทางผ่านถนนเทพารักษ์ ถนนสุขุมวิท ๕ และถนนสายไหม ระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยรอบเช้า รถออกจากข้างห้างบิ๊กซี สาขาสะพานใหม่ เวลา ๐๖๐๐ และรอบเย็นรถออกจากกรมขนส่งทหารอากาศ เวลา ๑๖๑๐ เฉพาะวันราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ นาวาอากาศโท บัณฑิต วิทยาลัย โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๑๓๓ หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๖๑๓๕